

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
*(có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước)*

Đơn vị đề nghị: Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình

- Trụ sở chính: 73 Nguyễn Hồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 38359958
- Hộp thư điện tử: tcquanlynhanuoc93@gmail.com
- Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước: www.quanlynhanuoc.vn
- **Quá trình thành lập và phát triển**

Tháng 7/1992, Trường Hành chính Trung ương được đổi tên là Học viện Hành chính Quốc gia. Thời gian này, công cuộc cải cách hành chính (CCHC) đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn quốc. Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học hành chính, tuyên truyền và phổ biến về lý luận cũng như thực tiễn quản lý nhà nước và CCHC của đất nước cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 20/01/1993, Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập.

Tạp chí Quản lý nhà nước (sau đây viết tắt là Tạp chí) là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, là tạp chí khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu về khoa học hành chính, phản ánh các vấn đề liên quan đến thực tiễn quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở các ngành, các cấp trong cả nước. Tòa soạn Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, hoạt động theo Giấy phép xuất bản (ban đầu) số 183/BC-GPXB ngày 20/01/1993 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và xuất bản, phát hành số đầu tiên vào tháng 5 năm 1993. Đến tháng 5 năm 2023, Tạp chí tròn 30 năm xây dựng và phát triển.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển (1993 - 2023), Tạp chí luôn bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích với vị trí và vai trò của một cơ quan báo chí đặc thù - tạp chí khoa học chuyên ngành, là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia; là diễn đàn của các nhà khoa học trong lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng. Trong nhiều năm liền, Tạp chí luôn có những bài viết được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá nội dung chất lượng tốt tại hội nghị giao ban báo chí hằng tháng.

Hiện nay, Tạp chí có 3 ấn phẩm gồm: Tạp chí bản in (xuất bản 1 tháng/số) và Tạp chí điện tử với tên miền: <https://www.quanlynhanuoc.vn> - Giấy phép số 319/GP-BTTTT ngày 21/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tạp chí tiếng Anh (xuất bản 1 quý/1 số) - Giấy phép xuất bản số 615/GP-BTTTT ngày 16/9/2021.

Về tổ chức bộ máy, các tổ chức Đảng, đoàn thể hiện nay

- Hiện nay, tổng số cán bộ, biên tập viên của Tạp chí gồm 12 người.

- Tổ chức bộ máy:

+ Ban Biên tập: Tổng Biên tập và 2 Phó Tổng Biên tập

+ Phòng Biên tập - Thư ký Tòa soạn: 2 Phó Trưởng phòng và 3 biên tập viên, phóng viên.

+ Phòng Trị sự - Tổng hợp: 1 Trưởng phòng và 3 biên tập viên, phóng viên.

- Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể:

Chi bộ Tạp chí có 10 đảng viên; Chi hội Nhà báo có 9 hội viên; tổ Công đoàn có 12 đoàn viên; tổ Nữ công có 7 hội viên.

- Cơ sở vật chất: Tạp chí là đơn vị trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, được Học viện trang bị phòng làm việc, các thiết bị tác nghiệp tại địa chỉ 73 Nguyễn Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tại Quyết định số 70/QĐ-HCQG ngày 18/01/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Quản lý nhà nước, theo đó, Tạp chí là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước về lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và Học viện; là diễn đàn khoa học, trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chính sách công và các lĩnh vực có liên quan; thông tin, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và công nghệ hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tạp chí có hai hình thức xuất bản là Tạp chí ấn phẩm tiếng Việt và ấn phẩm tiếng Anh (báo in) và tạp chí điện tử (báo điện tử).

Tạp chí có con dấu để thực hiện các giao dịch, công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật và của Học viện. Tạp chí có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là State Management Review

Tạp chí có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

(1) Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ đã được quy định trong Giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trình Giám đốc Học viện và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

(2) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm in, ấn phẩm điện tử của Tạp chí theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và các quy định pháp luật có liên quan.

(3) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi được giao.

(4) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và những vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí.

(5) Tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để tuyên truyền và phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

(6) Liên kết, ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(7) Tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo phân công của Giám đốc Học viện.

(8) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên, người lao động của Tạp chí và của các đơn vị ngoài Học viện khi được giao.

- (9) Tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí và xuất bản.
- (10) Tham gia xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy chế của Học viện và các văn bản khác khi được Giám đốc Học viện giao.
- (11) Tổ chức và quản lý hoạt động các văn phòng đại diện theo quy định pháp luật và của Học viện.
- (12) Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
- (13) Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, quản lý và lưu trữ hồ sơ của Tạp chí theo quy định.
- (14) Quản lý viên chức, người lao động, công tác viên và tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện.
- (15) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

II. THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐÓT XUẤT TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Công cuộc CCHC đã góp phần đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững và ổn định chính trị, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế của đất nước và từng bước cải thiện đời sống của Nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ CCHC không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà đòi hỏi cần có sự đồng thuận, tham gia tích cực của mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội, trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ những nhà báo. Vì vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu, thực hiện đúng chủ trương CCHC, cải cách bộ máy nhà nước và thực hiện quyền giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính, góp phần vào sự thành công của công cuộc CCHC.

Thời gian qua, Tạp chí Quản lý nhà nước đã góp phần không nhỏ trong công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, là phương tiện, công cụ hữu hiệu để đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác CCHC trên cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân, đồng thời giúp cán

bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về mục tiêu, xác định được thái độ, trách nhiệm trong công tác CCHC và cung cấp dịch vụ công. Cụ thể:

Tạp chí đã đăng tải, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC một cách toàn diện, có tính chất hệ thống. Các bài viết đã cung cấp bức tranh tổng thể về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và 2 năm (2021 - 2022) của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Các bài viết đi sâu phân tích theo các nội dung của CCHC, đó là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Các bài viết không chỉ có nội dung sâu sắc, giàu hàm lượng khoa học, có tính lý luận và thực tiễn cao, góp phần định hướng dư luận xã hội mà còn là thông tin hữu ích giúp các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chính sách nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC.

Tạp chí đã chú trọng phản ánh thực tiễn công tác quản lý nhà nước, CCHC, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, thu hút nhân tài ở các bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Đồng thời, cũng tập trung phản ánh kinh nghiệm quản lý của các bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Qua các bài viết, đã thể hiện rõ thực tiễn tình hình quản lý nhà nước và CCHC ở các bộ, ngành và địa phương trong thời kỳ đổi mới.

Cơ cấu bài đăng bảo đảm tính khoa học và hợp lý, có sức thuyết phục cao, đáp ứng được yêu cầu tập trung phản ánh về khoa học hành chính, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực tiễn hoạt động CCHC ở các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi kinh nghiệm, kiến thức kỹ năng quản lý, là diễn đàn của Nhân dân.

Nội dung bài viết có tính toàn diện, bao quát các lĩnh vực của CCHC, có sức lan tỏa tốt trong xã hội, là nguồn thông tin hữu ích phục vụ đội ngũ cán bộ quản lý hành chính nhà nước trong việc định hướng tư tưởng, xã hội và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ở địa phương, cơ sở. Thông tin CCHC trong tạp chí mang tính lý luận, nghiên cứu và đi sâu vào giải thích, phân tích cặn kẽ, sâu sắc các nguyên nhân, kết quả của CCHC và đưa ra các giải pháp, phương hướng thực hiện, thúc đẩy CCHC đạt kết quả cao hơn. Tạp chí đã xây dựng một bức tranh hiện thực về CCHC đầy đủ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thông tin lý luận, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học áp dụng trong thực tiễn, là cơ sở thực tiễn cho các chủ trương, chính sách mới về CCHC của Nhà nước được ban hành và bảo đảm tính khả thi của những chủ trương, chính sách đó trong thực tiễn.

Từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2022, Tạp chí in đã đăng được 314 bài viết về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và 2 năm (2021 - 2022) của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Bảng 1. Số lượng bài về cải cách hành chính đăng trên Tạp chí in từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2022

Chuyên mục	Tổng hợp các nội dung của CCHC	Cải cách thể chế	Tổ chức bộ máy	ĐTBD CBCC	Tài chính công	Hiện đại hóa công sở	Tổng cộng
Các vấn đề chung	14	2	1	25		2	44
Nghiên cứu - Trao đổi	41	27	14	23	12	7	124
Thực tiễn - kinh nghiệm	45	19	6	23	2	9	104
Nền kinh tế tri thức và chính phủ điện tử						26	26
Nhìn ra nước ngoài	4	1	5	4		2	16
Tổng cộng	104	49	26	75	14	46	314

Tạp chí điện tử khai trương vào tháng 6/2019. Từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2022, Tạp chí điện tử đã đăng 83 bài về cải cách hành chính.

Bảng 2. Số lượng bài về cải cách hành chính đăng trên Tạp chí điện tử từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2022

Chuyên mục	Tổng hợp các nội dung của CCHC	Cải cách thể chế	Tổ chức bộ máy	ĐTBD CBCC	Tài chính công	Hiện đại hóa công sở	Tổng cộng
Nghiên cứu - Trao đổi	5	2	4	2	2	1	16
Thực tiễn - kinh nghiệm	6	2	3	2	1	5	19
Hành chính doanh nghiệp	7	2	1				10
Hành chính quốc tế	3		3	3		2	11
Cải cách hành chính	6		2			7	15
Chuyên mục khác	3	2	1		1	5	12
Tổng cộng	30	8	14	7	4	20	83

Đồng thời, nhằm chuẩn hóa chất lượng khoa học Tạp chí điện tử và ấn phẩm tiếng Anh, với mục tiêu các ấn phẩm Tạp chí điện tử và Tiếng Anh được công nhận và tính điểm khoa học, ngay từ những số đầu tiên xuất bản, Tạp chí đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đối với bài báo khoa học đăng trên các ấn phẩm, nhất là khâu phản biện kín bài viết được thực hiện nghiêm túc, chất lượng.

Căn cứ tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện bắt buộc theo quy định, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí QLNN điện tử là ISSN: 2815 - 5831 và Mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí QLNN bản tiếng Anh là ISSN: 2815 - 6021.

Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN công nhận Tạp chí Quản lý nhà nước được công nhận điểm khoa học từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm từ năm 2022 đối với 3 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, gồm: (1) Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học - Chính trị học; (2) Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế; (3) Hội đồng giáo sư ngành Luật học.

2. Các biện pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Tạp chí Quản lý nhà nước

Để có được kết quả trên và tạo nền tảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, Tạp chí đã có những đổi mới sau:

a. Đổi mới trong xây dựng kế hoạch đề cương tuyên truyền

Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm hàng đầu đất nước về đào tạo, bồi dưỡng CBCC về quản lý hành chính, là một trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về hành chính và quản lý nhà nước (QLNN), Học viện đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu phục vụ cải cách nền hành chính của đất nước, cải tiến quản lý ở các bộ, ngành, địa phương và tham gia tích cực vào xây dựng chính sách của Nhà nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực CCHC. Tạp chí Quản lý nhà nước là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí đã tuyên truyền và phổ biến về lý luận cũng như thực tiễn QLNN trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác CCHC, góp phần vào thành tích chung của Học viện cũng như đẩy mạnh công cuộc CCHC của Việt Nam trong thời gian qua.

Để nâng cao chất lượng tuyên truyền về CCHC, thực hiện thành công công cuộc CCHC ở nước ta, Tạp chí đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản. Tạp chí đã xây dựng đề cương xuất bản hằng tháng, quý, năm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các bài viết, tin, ảnh về CCHC. Nội dung đề cương gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 01/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

b. Đổi mới về hình thức tuyên truyền; tổ chức tọa đàm, hội thảo

Trên các ấn phẩm của Tạp chí đã đa dạng hóa các sản phẩm, hình thức chuyên tải, tuyên truyền về CCHC đáp ứng yêu cầu của các đối tượng độc giả. Đồng thời, chú trọng đến luồng thông tin phản hồi của độc giả, để từ đó lựa chọn xây dựng định hướng, nội dung bài viết tuyên truyền về CCHC phù hợp với thực tiễn. Nội dung và hình thức tuyên truyền linh hoạt và sinh động, đặc biệt, đã tập trung tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ các nội dung cơ bản có tính chất hệ thống trong Chương trình tổng thể CCHC.

Đề quỹ bài về CCHC có hàm lượng khoa học cao, Tạp chí tổ chức tọa đàm, hội thảo hoặc tham gia phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác CCHC với các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương... qua đó, đã lựa chọn những bài viết CCHC hay và chất lượng để đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí. Bên cạnh đó, đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, các tạp chí trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, thường xuyên phối hợp tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tăng tính kết nối thông tin giữa các tạp chí trong và ngoài hệ thống nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền.

c. Đổi mới trong nâng cao chất lượng bài viết

Công tác phản biện và thẩm định độc lập bài viết cũng được Tạp chí đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Tạp chí QLNN đang có sự phối hợp, cộng tác với gần 150 nhà khoa học trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giảng dạy để phản biện kín 1 chiều, 2 chiều các bài báo gửi đến. Các nhà khoa học Tạp chí mời tham gia phản biện kín là những người có trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư chuyên ngành phù hợp với chủ đề lĩnh vực mà bài báo khoa học đề cập, từ đó đã có những định hướng gợi mở, những gợi ý chỉnh sửa, bổ sung rất thiết thực và bổ ích cho tác giả bài báo. Đồng thời, chính từ sự phản biện kín này, nhiều bài viết có nội dung và chất lượng yếu, lạc chủ đề đã bị loại.

d. Tăng thêm loại hình Tạp chí điện tử (quanlynhanuoc.vn)

Đối với tạp chí điện tử, thế mạnh lớn nhất là khả năng đa phương tiện, mức độ truyền tải thông tin tới công chúng nhanh chóng và không giới hạn về địa lý. Chính vì vậy, tận dụng những đặc điểm đặc trưng của loại hình này để từ đó phát triển tạp chí được hiệu quả hơn.

Từ tháng 6/2019, Tạp chí QLNN đã phát hành thêm ấn phẩm điện tử, đây là “kênh” truyền thông hiệu quả, nhanh và kịp thời đến công chúng cả nước và ở địa phương. Do vậy, Tạp chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC trên tạp chí điện tử trong chuyên mục *Cải cách hành chính*. Tuyên truyền các nội dung của CCHC ở các địa phương, như công tác tổ chức cán bộ, cải cách TTHC, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp,... Ngoài ra, Tạp chí đã xây dựng chuyên mục *Hỏi đáp hành chính*, *Thư bạn đọc* để giải quyết thắc mắc của người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực cải cách TTHC.

e. Nâng cao chất lượng về nguồn nhân lực

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên. CCHC là một hoạt động mang tính chính trị - xã hội sâu sắc, đòi hỏi các phóng viên, biên tập viên phải nắm rõ những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong suốt quá trình thực hiện công cuộc CCHC. Vì vậy, để các nội dung tuyên truyền về CCHC đi vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất, trước hết phải xây dựng được đội ngũ phóng viên, biên tập viên có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực trên, Tạp chí đã thực hiện một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như:

Tạp chí đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, phóng viên tham gia các khóa học tập trang bị các nội dung kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm khoa học về CCHC, các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý HCNN, CCHC để qua đó nâng cao kiến thức hành chính, có sự lựa chọn nội dung bài viết cho đúng. Tạp chí đã phối hợp với Chi hội nhà báo tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên để nâng cao kỹ năng làm báo.

Là tạp chí khoa học, chủ yếu thông tin, trao đổi, bàn luận về các vấn đề mang tính khoa học hoặc công bố các công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành, do vậy, Tạp chí luôn bố trí, cử đội ngũ phóng viên, biên tập viên tham dự các cuộc họp nghiệm thu đề tài khoa học ở các bộ, ban, ngành, các cơ sở đào tạo để công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực hành chính trên các ấn phẩm của Tạp chí, đặc biệt là công bố các kết quả nghiên cứu về CCHC.

Tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên thường xuyên bám sát thực tiễn ở cơ sở. Cải cách TTHC là một khâu quan trọng trong quá trình CCHC, qua quá trình tìm hiểu tình hình thực hiện cơ chế một cửa ở các cơ quan, ban, ngành, địa phương trên cả nước, đội ngũ phóng viên, biên tập viên sẽ giới thiệu những mô hình hay để các đơn vị khác học hỏi, rút kinh nghiệm, đồng thời cũng là cơ hội để lắng nghe phản ánh những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của người dân về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa ở cơ sở... Ngoài ra, phóng viên, biên tập viên đã tích cực khai thác thông tin ở các phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo, tạp chí, Internet,...) để có thực tiễn đa chiều, rộng lớn đã được chọn lọc, phân tích một cách khách quan, trung thực.

Chủ động đào tạo qua các hình thức như là đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ; cán bộ, phóng viên, biên tập viên lớp trước đào tạo cho lớp sau; thông qua công tác biên tập, sửa bài ở mỗi cấp để mỗi người tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng biên tập.

Việc duy trì nề nếp các hoạt động giao ban, họp rút kinh nghiệm từ Phòng biên tập đến các phòng chuyên môn; thường xuyên rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan (Quy chế hoạt động chung của Tòa soạn, Quy chế tác nghiệp báo chí...) là những biện pháp có tác dụng tích cực vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa rèn luyện tính chuyên nghiệp đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí.

Thứ hai, mở rộng sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên.

Hiện nay, Tạp chí có gần 300 cộng tác viên, trong đó có hơn 200 cộng tác viên thường xuyên có tác phẩm gửi đến. Lực lượng cộng tác viên khá đa dạng, phong phú, nhiều cộng tác viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành; các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...; có người đang công tác, có người đã nghỉ hưu, hoặc đang là học viên cao học, nghiên cứu sinh. Hầu hết cộng tác viên có học hàm, học vị cao, hằng năm đã gửi hàng trăm bài viết có nội dung đa dạng, phong phú, đề cập các vấn đề sâu sắc, nhiều chiều, chất lượng về Tòa soạn, đã góp phần quan trọng cho việc nâng cao chất lượng và vị thế cho Tạp chí QLNN.

Bên cạnh đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà quản lý, Tạp chí đã huy động đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở, thực tế CCHC ở các địa phương để phản ánh một cách chân thực, phong phú và đa dạng hơn. Đội ngũ cộng tác viên hùng hậu sẽ cung cấp được một hệ thống thông tin CCHC phong phú và đa dạng, kịp thời đến với công chúng.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua

Năm	Danh hiệu thi đua	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2018	Tập thể Lao động xuất sắc	Quyết định số 34/QĐ-BNV ngày 14/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2019	Tập thể Lao động xuất sắc	Quyết định số 1135/QĐ-BNV ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2020	Tập thể Lao động xuất sắc	Quyết định số 1140/QĐ-BNV ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2020	Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nội vụ	Quyết định số 1140/QĐ-BNV ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2021	Tập thể Lao động xuất sắc	Quyết định số 20/QĐ-BNV ngày 11/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2022	Tập thể Lao động tiên tiến	Quyết định số 4464/QĐ-HCQG ngày 12/12/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

2. Hình thức khen thưởng:

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2002	Huân chương Lao động hạng Ba	Quyết định số 638/QĐ-CTN ngày 28/9/2002 của Chủ tịch nước
2013	Bằng khen	Quyết định số 2809/QĐ/HVCT-HCQG ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích đạt "Tập thể Lao động xuất sắc" 2 lần liên tục
2014	Bằng khen	Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã có thành tích trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện giai đoạn 2009 - 2013
2015	Giấy khen	Quyết định số 2402/HCQG-KT của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tập thể điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước Học viện giai đoạn 2010 - 2015
2018	Bằng khen	Quyết định số 805/QĐ-BNV ngày 11/5/2018 của Bộ Nội vụ
2019	Giấy khen	Quyết định số 4139/HCQG-KT ngày 1/11/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia có nhiều đóng góp cho hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện.

2019	Bằng khen	Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực hành chính
2020	Giấy khen	Quyết định số 1668/QĐ-HCQG ngày 15/6/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc khen thưởng tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
2021	Bằng khen	Quyết định số 22/QĐ-BNV ngày 11/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đạt thành tích 2 năm liên tục 2020 – 2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo thành tích trong công tác tuyên truyền về CCHC, Tạp chí Quản lý nhà nước kính đề nghị Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp đồng ý đề nghị tặng *Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ* cho tập thể Tạp chí Quản lý nhà nước do *có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước* nhân kỷ niệm 30 năm Tạp chí Quản lý nhà nước xuất bản số đầu (5/1993 - 5/2023).

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA



PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến

TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Quang Vinh

XÁC NHẬN CỦA BỘ NỘI VỤ

KT. BỘ TRƯỞNG
N THỦ TRƯỞNG



Triệu Văn Cường